

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1	นางสาว	ชไมพร	บุญวัฒน์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม. 6 (วท.บ)
2	นางสาว	วรรณรินทร์	กุดรัมย์ย์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ ม.6 (วท.บ)
3	นางสาว	ภีระพร	ทองคิล	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม. 6 (วท.บ)
4	นางสาว	เบญจมาศ	นามวัฒน์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม. 6 (วศ.บ)
5	นาย	คณิศร์	สกุลรักษ์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) (5 ปี) (ค.ค.บ.)
6	นางสาว	อรัญญา	รุ่งนุเหลืออม	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี/สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม. 6 (วท.บ)
7	นางสาว	กาญจนา	สันทาลันย์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6 (บธ.บ)
8	นางสาว	ณัฐญา	วรครุฑ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6 (บธ.บ)
9	นางสาว	ลัดดา	สุขดี	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการตลาด ม.6 (บธ.บ)
10	นางสาว	ศิริมา	โคมารัมย์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการตลาด ม.6 (บธ.บ)
11	นางสาว	สิวลี	สงวนดี	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการตลาด ม.6 (บธ.บ)
12	นางสาว	เกษร	นาคแสง	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)
13	นางสาว	จิราพร	เจริญสุข	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)
14	นางสาว	รัชฎา	ภูครองตา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)
15	นาย	อาณาจักร	โกธเกล้า	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาการบัญชี ม.6 (บช.บ)
16	นางสาว	สุพริการ์	ประเนาม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.6 (ศศ.บ)
17	นางสาว	ปัทมา	พันเสียว	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 (บธ.บ)
18	นางสาว	สุนิสา	ยศสมบัติ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 (บธ.บ)
19	นางสาว	สุนิสา	วันโชค	คณะเทคโนโลยีการจัดการ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 (บธ.บ)
20	นางสาว	ประภัสสร	ผาสุข	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี(ศศ.บ.)
21	นางสาว	พาริดา	จงกักดี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี(ศศ.บ.)
22	นางสาว	สุชาดา	สุดตา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี(ศศ.บ.)
23	นาย	สันติสุข	แสนโฆเมฆ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี(ค.อ.บ.)
24	นาย	อภิวัฒน์	ชินวงศ์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี(ค.อ.บ.)
25	นางสาว	ปนัดดา	ทาสะอาด	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.)
26	นางสาว	สุริมา	สูงสนิท	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.)
27	นาย	เปรมศักดิ์	หงษ์ทอง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.)

28	นาย	ปิยวัฒน์	แสนศรี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.)
29	นาย	สรวิศ	ช้อย่น	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี(ค.อ.บ.)
30	นางสาว	นฤมล	วิชัยศรี	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี(ค.อ.บ.)
31	นาย	วทีญญ	เพชรล้ำ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี(ค.อ.บ.)
32	นางสาว	ชุติกัญจน์	คู่โกศ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม 5 ปี(ค.อ.บ.)
33	นางสาว	เปรมกมล	ล้ำรวมจิต	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี(ค.อ.บ.)
34	นางสาว	รัตติยาภรณ์	ภูจิตรทอง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี(ค.อ.บ.)
35	นางสาว	วาสนา	ผัดบัว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี(ค.อ.บ.)
36	นาย	เจษฎากร	พลหาญ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 ปี(ค.อ.บ.)
37	นางสาว	เพ็ญนภา	มลามัย	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 5 ปี(ค.อ.บ.)
38	นางสาว	ฐานิดา	ไฮวัง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
39	นางสาว	พัชรินทร์	คนขำ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
40	นางสาว	ลลิตา	บัวพิช	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
41	นางสาว	วิภาวี	ผาบชุม	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
42	นางสาว	สิตาพร	พลสิทธิ์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
43	นางสาว	อมวาศรี	ฟองอ่อน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
44	นางสาว	อัจฉราภักษ์	เปาวะนา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
45	นาย	เมธาวี	แก้วคำสอน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
46	นางสาว	เจษฎาภรณ์	สารธีราช	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์(วท.บ.)
47	นางสาว	อรนุช	พาคำ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์(วท.บ.)
48	นางสาว	เมวดี	สร้อยจิต	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาการบริหารผู้สูงอายุ(วท.บ.)
49	นางสาว	ดารุณี	แดงลิท่า	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาการบริหารผู้สูงอายุ(วท.บ.)
50	นาย	จิตรภาณุ	บุตรภูธร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาการบริหารผู้สูงอายุ(วท.บ.)
51	นางสาว	เอมอร	สารกาฬ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาพืชศาสตร์(วท.บ.)
52	นางสาว	กรกนก	ลุนจักร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาพืชศาสตร์(วท.บ.)
53	นางสาว	ทักษ์ณีย์	ศรีประสงค์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาพืชศาสตร์(วท.บ.)
54	นางสาว	นิตยา	อักษรดี	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
55	นางสาว	ปรารธนา	งอยกุดจิก	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
56	นางสาว	พรภิรมย์	มณีบุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
57	นางสาว	อมรัตน์	อุงหวน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
58	นางสาว	อรติญา	ชามัย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
59	นางสาว	ดวงฤทัย	สีนครบุรี	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
60	นางสาว	น้ำฝน	มะทิดไช	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)

61	นางสาว	อุมารณณ์	แย้มทอง	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
62	นาย	ถิรวิทย์	พระเดชพงษ์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)
63	นางสาว	จารุพร	ยามะประทีป	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
64	นางสาว	ธนาพร	สิทธิเดช	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
65	นางสาว	มยุลิน	สุวรรณศรี	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
66	นางสาว	สุกัญญา	สินพูน	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
67	นางสาว	สุดารัตน์	อัมพรมราช	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
68	นางสาว	อารีย์รัตน์	ชอกลาง	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
69	นาย	ภากร	ทองดอนน้อย	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
70	นาย	สถาพร	ปานเกิด	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
71	นางสาว	เจนจิรา	จันท์โท	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
72	นางสาว	เนตรนภา	ชัยชนะ	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
73	นางสาว	กาญจณี	หมอสัมพันธ์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
74	นางสาว	จารุวรรณ	บุญคำมูล	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
75	นางสาว	จิระสุดา	ปราณีตพลกรัง	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
76	นางสาว	ณิชา	ยิ้มเป็นสุข	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
77	นางสาว	ทิพวรรณ	ตั้งพันธุ์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
78	นางสาว	ปราณี	กรรณิกานนท์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
79	นาย	ปริญญา	แก้วพรม	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
80	นาย	ภูมินทร์	เวกสูงเนิน	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
81	นาย	ศรัณย์	เป่าดอน	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.)
82	นางสาว	เพชรนภา	ภูมิโคกรักษ์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
83	นางสาว	เอ๋มนิภา	สิมเขียว	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
84	นางสาว	ณัฐกาญจน์	ช่อขุนทด	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
85	นางสาว	ณัฐวดี	ช่อขุนทด	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
86	นางสาว	นลินรัตน์	สอบขุนทด	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
87	นางสาว	ปานตะวัน	คามวาสี	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
88	นางสาว	ปิยธิดา	ก่อวงษ์	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
89	นางสาว	รุ่งนภา	ยังทองหลาง	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
90	นางสาว	สุทธิกานต์	เจิมขุนทด	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
91	นางสาว	สุภาวรรณ	เขียนจัตุรัส	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
92	นางสาว	สุรียักษ์	แพเกาะ	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.)
93	นางสาว	กมลวรรณศิริ	ธนาศิริประเสริฐ	คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)

94	นางสาว	ณัฐธรมิชา	ดำรงศักดิ์สิทธิ์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
95	นางสาว	ศุจินันท์	ชาติโรสง	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
96	นาย	ชยพล	ศรีชมชื่น	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.)
97	นางสาว	กนกวรรณ	แก้วเทศ	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี(บข.บ.)
98	นางสาว	ชญาณิศ	ศิริรัตน์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี(บข.บ.)
99	นางสาว	ภัทรภรณ์	อุทอง	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี(บข.บ.)
100	นาย	ทยากร	ประชาญสิทธิ์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี(บข.บ.)
101	นาย	ศุภวิมล	พรหมวิจารณ์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการบัญชี(บข.บ.)
102	นางสาว	ณัฐวดี	ปิ่นแดง	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
103	นางสาว	นนทิชา	เรืองฤทธิ์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
104	นางสาว	ปฎริินทร์	นกสูงเนิน	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
105	นางสาว	ปัทมพร	ก่องรัมย์	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
106	นางสาว	พิมพ์ภัส	ปัดละมา	คณะกรรมการธุรกิจ/สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(บธ.บ.)
107	นางสาว	แพรวพรรณ	ชัยสวนียากรณ	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี(บธ.บ.)
108	นางสาว	จิตติมา	คำแห่ง	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี(บธ.บ.)
109	นางสาว	กัญญารัตน์	มาลีหวล	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
110	นางสาว	จรินทร์รัตน์	สุดตะการ	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
111	นางสาว	ปิยธิดา	ไชสุบิน	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
112	นางสาว	สิริยากร	แก้วเกิด	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
113	นาย	ฐานันต์	สินอำนาจ	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
114	นาย	ณัฐชนน	ราชสีห์	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
115	นาย	ทรงพล	ทันจันทิก	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
116	นาย	ธนวัธ	มูลสาร	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี(บธ.บ.)
117	นางสาว	พิมพ์ชนก	วิริยะจิตรา	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี(บธ.บ.)
118	นางสาว	พิมพ์ชนก	ปลื้มชัย	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี(บธ.บ.)
119	นาย	จิรินทร์นิน	โพธิ์ดา	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 4 ปี(บธ.บ.)
120	นางสาว	เอมอร	ไชยจันทา	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.)
121	นางสาว	ผ่องนภา	ศุภพรหม	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.)
122	นางสาว	พัฒนัชชิตา	เชื้อบุญมี	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.)
123	นางสาว	อลิษา	วิลาชัย	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.)
124	นาย	ณัฐพงษ์	ผลาญชาติ	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(บธ.บ.)
125	นางสาว	กัลยา	ศรีสุก้อง	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
126	นางสาว	ธนาภรณ์	เพ็ญยศ	คณะกรรมการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)

127	นางสาว	อิตติยา	กงลา	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
128	นางสาว	ปฐมาวดี	ผาจันทร์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
129	นางสาว	ปารีชาต	ประจันตเสนา	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
130	นางสาว	พรชวีรินทร์	จุฬาริวัฒน์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
131	นางสาว	วริศรา	แก้วล้วน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
132	นางสาว	วันวิสาข์	บุตรวงษ์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
133	นางสาว	สุทธิดา	โน้ตสุภา	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
134	นางสาว	อารียา	พิทักษา	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
135	นางสาว	อินทิพร	ภาป้อ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(บข.บ.)
136	นางสาว	เทพน้อย	จิตารักษ์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.)
137	นางสาว	วราภรณ์	ปานแก้ว	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.)
138	นาย	กฤษดา	อัมสุภะ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.)
139	นาย	ฉันทิศ	ปานนี้	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 ปี(บธ.บ.)
140	นางสาว	โชติกา	มนต์ทิพย์วรรณ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
141	นางสาว	กนกพร	พิงชัยภูมิ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
142	นางสาว	ปภาวรินทร์	มฤตราชภูวดล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
143	นางสาว	ปลื้มธิดา	สีหาบุตร	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
144	นางสาว	มินตรา	นาถุดนอก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
145	นางสาว	สมิตา	วัฒนสุข	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
146	นางสาว	สุวิภา	สุวรรณปักข์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
147	นาย	ธนกฤต	तालพุดชา	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
148	นาย	อัมรินทร์	ทรงศิริมงคลกุล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)
149	นางสาว	กขมล	เลยสูงเนิน	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
150	นางสาว	กฤษกร	ชนังกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
151	นางสาว	ธนิกกาญจน์	พรวนกระโทก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
152	นางสาว	สุธาสินี	รำกระโทก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเคมี(วท.บ.)
153	นางสาว	เบญญาภา	ศิริภาพ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
154	นางสาว	ฉัตรภาณูจน์	พินิจวงษ์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
155	นางสาว	ประภาลักษณ์	ตัวสง่า	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
156	นางสาว	พรภิมล	จันจัตร์ส	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
157	นางสาว	สุภาณี	รังปัญญา	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
158	นาย	ณัฐนนท์	นัมกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
159	นาย	ธนโชติ	ศิริกุล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)

160	นาย	ภานุพงศ์	กลิ่นอุบล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
161	นาย	วรวุฒิ	พวงพี	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
162	นาย	ศุภวัสน์	พรหมวิจารณ์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)
163	นางสาว	กัญภิษา	สวนสุวรรณ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
164	นางสาว	ศุภิสรา	แสงนอก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
165	นางสาว	อรอนงค์	หอมจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)
166	นางสาว	ปภัสสร	ธรรมศิริ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
167	นางสาว	พัชรินทร์	ฮวบเอม	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
168	นางสาว	วรรณพร	พื้้นทะเล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
169	นางสาว	ศิริขวัญ	แฉล้มในเมือง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
170	นางสาว	อาทิตยา	กลางรัมย์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
171	นางสาว	อารียา	ศรีสวัสดิ์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
172	นาย	โสภณวิชญ์	สงแจ้ง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
173	นาย	บอย	เขาวัวนตี	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
174	นางสาว	จารุวรรณ	งอบโคกกรวด	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
175	นางสาว	จิราภา	เฉียงพิมาย	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
176	นางสาว	ณัฐชา	ทรัพย์เอนก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
177	นางสาว	นิรุชา	ศรีป่าเนตร	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
178	นางสาว	นุชรี	มณีกุล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
179	นางสาว	ปนัดดา	เย็นตะคุ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
180	นางสาว	มนทกานติ	มามขุนทด	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
181	นางสาว	รัตนา	ปลั่งกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
182	นางสาว	รุ่งทิพย์	จิตพิมลวัฒน์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
183	นางสาว	สิตานันท์	กสิประกอบ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
184	นางสาว	สุกัญญา	บุญสุข	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
185	นางสาว	สุทธิกานต์	เพชรแท้	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
186	นางสาว	สุภาวดี	เกสรตุงเหลือง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
187	นางสาว	สุมาลี	จำพิมาย	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
188	นางสาว	หนึ่งธิดา	จำภูเหลือง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
189	นางสาว	อารียา	สุขสนิท	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
190	นาย	ณัฐพงศ์	อิสิริ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
191	นาย	ธณาเทพ	ศิริวัชรกุล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
192	นาย	ธีรภัทร	ฉายพิมาย	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)

193	นาย	สิริพงษ์	เวียงคำ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (ม.6)
194	นางสาว	ฐิติวราดา	จงเค็ง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(ศศ.บ.)
195	นางสาว	ศรสวรรค์	อินทราชา	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(ศศ.บ.)
196	นาย	พีรพัฒน์	กระจำโพธิ์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล(ศศ.บ.)
197	นางสาว	เสาวลักษณ์	เทพนัด	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
198	นางสาว	นิชนันท์	พลอยเจริญ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
199	นางสาว	ศุภิษา	วงษ์ประวีช	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
200	นางสาว	สุวิมล	ดงกระโทก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
201	นาย	ทัตธน	กุสินรัมย์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
202	นาย	นรวิชญ์	ปาทะนะ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
203	นาย	พีรพัฒน์	ยอดนิล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
204	นาย	พีระพัฒน์	ดำนิล	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
205	นาย	สรชัช	ปานกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
206	นางสาว	วิจิตรา	นุการัมย์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
207	นางสาว	สุรียาพร	ศรีหาบุญทัน	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
208	นางสาว	อัจฉรา	จันทนอก	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
209	นาย	จตุรวิทย์	ดีขุนทด	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
210	นาย	บูรานนท์	บูรานสุข	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
211	นาย	ปณิธาน	ปิยปริญา	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
212	นาย	สิริพงษ์	สร้อยจิตร	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
213	นาย	อนุพงศ์	หยกพรายพันธ์	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)
214	นางสาว	ณัฐธยาน์	ชาญสูงเนิน	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
215	นางสาว	นภาพร	ปักกาสาร	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
216	นางสาว	มนสิชา	กองสมบัติ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
217	นาย	ไวทยา	มีลาภ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)
218	นางสาว	เสาวลักษณ์	ภูมิเวียงศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ปี(วท.บ.)
219	นางสาว	ธนพร	ตูปุดดา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ปี(วท.บ.)
220	นางสาว	ปิยาภรณ์	สามิว	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)
221	นาย	ชัชพงศ์	ทัพโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)
222	นาย	ธนพงศ์	เลื่อนแก้วสิงห์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)
223	นาย	นนท์วัฒน์	สายจำปา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)
224	นาย	ศุภชาติ	บุญเรือง	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)
225	นาย	อภิสิทธิ์	สอนจิตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี(วศ.บ.)

226	นางสาว	กนกวรรณ	เทศารินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
227	นางสาว	มินตรา	ปานอิน	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
228	นางสาว	วชิราภรณ์	ทีคะชน	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
229	นางสาว	ศิริยากร	เชื้อสินนตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
230	นาย	นรินทร์	ทองรัมย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
231	นาย	ปฏิภาณ	แก้วพลงาม	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
232	นาย	ภูมิวิทย์	สุขสกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
233	นาย	วัชรินทร์	วงศ์ขารี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
234	นาย	สันติภาพ	อินตาต่อ	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
235	นาย	อดิสร	บัวโค	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ปี(วศ.บ.)
236	นางสาว	อรวรรณ	อนันต์เต่า	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4 ปี(วศ.บ.)
237	นางสาว	แก้วมณี	แสนนันท	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
238	นางสาว	กวินธิดา	ทองดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
239	นางสาว	ปิยธิดา	มิตต์สสา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
240	นางสาว	สุดารัตน์	ไยอ้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
241	นาย	กษมา	มีพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
242	นาย	จักรกฤษ	ศรีวีรัตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
243	นาย	ธนพร	ไม่โสภา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
244	นาย	พงศธร	ภูน้อย	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
245	นาย	ภัชพล	ทองมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี(วศ.บ.)
246	นางสาว	อภิญา	อ้อยบำรุง	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
247	นางสาว	อมรรัตน์	หรั่งบุตรศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
248	นาย	จิรกิตต์	ภูคำแสน	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
249	นาย	ธนกร	เหล่าวงโคตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
250	นาย	ธนพันธ์	ทองจู่ไร	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
251	นาย	นนทวัฒน์	สุวรรณไชยรพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
252	นาย	บุรินทร์	ป่องจันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
253	นาย	ภัควีตร	โคตะรุต	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี(วศ.บ.)
254	นางสาว	สุมาริน	บัวจันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 4 ปี(วศ.บ.)
255	นางสาว	มัลลิกา	หิตายะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี(วศ.บ.)
256	นาย	คุณากร	ทุมพร	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี(วศ.บ.)
257	นางสาว	กฤษราภรณ์	กาพย์แก้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
258	นางสาว	จินดา	ถานะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)



259	นางสาว	จิราพร	สีนวนแสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
260	นางสาว	จิรภา	บุตดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
261	นางสาว	นฤมล	อุ่เหล็ก	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
262	นางสาว	ศรัญรัตน์	เหง้ามูล	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
263	นางสาว	สุคนธ์รส	หมื่นฤทธิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
264	นางสาว	อรนุช	ทองเปีย	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
265	นาย	จีรพงษ์	หนองเป็ด	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
266	นาย	ธนชาติ	ภักดีคำ	คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 4 ปี(วศ.บ.)
267	นางสาว	ญาดาวดี	แสงสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
268	นางสาว	ฐิติชญา	ชาติชนะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
269	นางสาว	วันศิริ	จันทร์สิริสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
270	นาย	กิตติศักดิ์	คำกิ่ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
271	นาย	ชยาพร	ประชากุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
272	นาย	ณัฐพงษ์	ขอพลอยกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
273	นาย	ณัฐวุฒิ	พัฒนกรกิจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
274	นาย	อภิสิทธิ์	บุญมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.)
275	นาย	จิราณู	ศรีบุญเรือง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(วศ.บ.)
276	นางสาว	ณัฐชยา	อินธิราช	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.)
277	นางสาว	จรีมาศ	บุญสม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
278	นางสาว	ชนิดา	เนียนสันเทียะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
279	นางสาว	ชลธิชา	จรสายออ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
280	นางสาว	ฐิตียา	จนจันทิก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
281	นางสาว	ตยาดี	दानนอก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
282	นางสาว	นันทนัช	อินมุลเทียน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
283	นาย	ชัยยา	เข้มสว่าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
284	นาย	ธัชพล	เดชสำโรง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
285	นาย	พชรพล	พงษ์ศิริจันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
286	นาย	ภาณุวัฒน์	เอกบัว	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
287	นาย	อรรถพล	สว่างทองหลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
288	นางสาว	จาวรุวรรณ	เผยกลีน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
289	นางสาว	ชลมาศ	กลอยพรมราช	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
290	นางสาว	ณัฐริกา	มากกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
291	นางสาว	นภัสสร	แสงสาคร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)

292	นางสาว	น้ำทิพย์	แจ็กจันทัก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
293	นางสาว	ปวีณา	อาสาชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
294	นางสาว	พรสุดา	อนุกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
295	นางสาว	พัชรีภรณ์	ถ่ายจ้อหอ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
296	นางสาว	พุดตา	เหล็กราช	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
297	นางสาว	ภาคินี	ภูมิมหาทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
298	นางสาว	มาลีตา	คล้ากลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
299	นางสาว	ระพีพร	ชินสี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
300	นางสาว	วิภาดา	สาหร่ายพิมาย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)
301	นางสาว	ปิยมน	บุตรดาวงศ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
302	นางสาว	สุวพันธ์	นอกระโทก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
303	นางสาว	หทัยชนก	พุทธิชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
304	นาย	ชัยรัช	ชันนอก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
305	นาย	ตनुชา	ถาวรชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
306	นาย	รชฎ	ยาววัชรศิลป์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
307	นางสาว	มันทนา	โจไรสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
308	นางสาว	สุลาลี	แหมไรสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)
309	นางสาว	ธิดารัตน์	ซอนขุนทด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
310	นางสาว	พัชรिता	คำกระโทก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
311	นางสาว	พัฒน์วรรณ	วัดอ้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
312	นางสาว	ศิริพร	ชูปกระโทก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
313	นาย	ณัฐพงษ์	พุดหล่ำ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
314	นาย	ธีระพงษ์	จันทร์ขุนทด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
315	นาย	บุญนิธิ	อุทธาทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
316	นางสาว	ฐิติญา	แก้วคุณนอก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
317	นางสาว	ณัฐธินันท์	คำสูงเนิน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
318	นางสาว	ลักขมณ	นนทะการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
319	นางสาว	สุภาวดี	เกษตรเวทิน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
320	นาย	ก้องเกียรติ	ตณู	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)
321	นางสาว	กฤษฎาพร	พิมพ์กลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์(วศ.บ.)
322	นางสาว	อารีรัตน์	แสงสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์(วศ.บ.)
323	นางสาว	ธัญญพร	อุสูงเนิน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)
324	นางสาว	นิศามณี	อินมณี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.)

325	นางสาว	นันทกานต์	พ้องจูเหลืออม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป(วศ.บ.)
326	นาย	ชนากร	ปฐม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป(วศ.บ.)
327	นางสาว	ฉัญญลักษณ์	ทีกขุนทด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
328	นางสาว	นภัสวรรณ	แก้วบุตรดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
329	นาย	ประสิทธิ์ชัย	แต่มีโคกสูง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(วศ.บ.)
330	นางสาว	เบญญูทิพย์	รัตนแสนสี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
331	นางสาว	ธารารัตน์	เรื่อนทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
332	นางสาว	พลอยไพรินทร์	เพชรพูน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
333	นางสาว	พัฒนธิดา	เนียมตะคุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
334	นางสาว	รุ่งทิพย์	พวงศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
335	นาย	ชนันท์	กล้าโนนสูง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(วศ.บ.)
336	นางสาว	จันทิมา	วาณิชเลิศธนากุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(วศ.บ.)
337	นางสาว	วชิราภรณ์	แกดขุนทด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(วศ.บ.)
338	นาย	จอมพล	จำปา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(วศ.บ.)
339	นางสาว	จันทร์รัตน์	ติบกลาง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/การจัดการผังเมือง(ทล.บ.)
340	นางสาว	ชลธิชา	บุญมาเยพันธ์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
341	นางสาว	ชลธิชา	พรรณภาพ	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
342	นางสาว	ชุติกัญจน์	ตันเฮง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
343	นางสาว	ทัศนีย์	วงศ์คำจันทร์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
344	นางสาว	ประภัสสร	นามลาย	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
345	นาย	จิรัฐ	เกื้อกุล	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
346	นาย	จิรายุ	ตรีบุตรดี	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
347	นาย	ชลันธร	ท่าหลวง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีมีดตีมีเดีย(ทล.บ.)
348	นางสาว	ชนัญชิตา	รัตนสิงห์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
349	นางสาว	ปนัดดา	โนนใหม่	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
350	นางสาว	รวีภา	โป่งจันทัก	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
351	นางสาว	วิษญาดา	ศรีสว่าง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
352	นางสาว	ลโรชา	ดอกหอมกลาง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
353	นางสาว	สุมิตา	เตียนพลกรัง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
354	นาย	ชยพล	บุญเรียง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
355	นาย	ณรงค์ฤทธิ์	ขุนเกาะ	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
356	นาย	ธนวัฒน์	เกื้อทาน	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
357	นาย	ธรรมปพน	แสงบำรุง	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)

358	นาย	ภูมินทร์	จารย์โพธิ์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
359	นาย	วีรสุทธิ์	เป็รื่องสมบูรณ์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
360	นาย	สุวรรณพงศ์	กาญจนนุกุล	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
361	นาย	อภิสิทธิ์	สำเนียงใหม่	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์(ทล.บ.)
362	นางสาว	พินันทา	โพธิ์จรรยากุล	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ.)
363	นางสาว	ศิตภัทร	ทัฬหไชย	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
364	นางสาว	วรรณพิรุณ	กุกกระโทก	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)
365	นางสาว	กรรณิกา	ปรีเปรม	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)
366	นางสาว	สุทธิดา	ฉิมมัน	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)
367	นาย	จิรวัดน์	จุฬาทล	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)
368	นางสาว	พรนภา	จันทร์สมัย	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาออกแบบเซรามิก(ทล.บ.)
369	นาย	พันธกานต์	ศิลป์ประสิทธิ์	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาออกแบบเซรามิก(ทล.บ.)
370	นางสาว	สาธินี	แสงอรุณ	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์(ทล.บ.)
371	นางสาว	พรทิพย์	ชื่นหอม	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ทล.บ.)
372	นาย	ธีรภัทร์	นิยมพรมราช	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม/สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ทล.บ.)
373	นางสาว	นันทนา	มณีนพ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาการบัญชี(บธ.บ.)
374	นางสาว	ปิยะธิดา	เพชรฤาชา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาการบัญชี(บธ.บ.)
375	นางสาว	สุธามาศ	ปัญญาเฉียบ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาการบัญชี(บธ.บ.)
376	นางสาว	อรศิริญา	สูงหวน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาการบัญชี(บธ.บ.)
377	นางสาว	ปวรรัตน์	ชั้นเลบ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
378	นางสาว	สุดารัตน์	คำทวี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
379	นาย	ศราวุธ	ไชปลายอด	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)
380	นางสาว	นันทิกานต์	เอมประโคน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
381	นาย	ณัฐวัฒน์	จิตอาคะ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
382	นาย	พิชิต	ประธาน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)
383	นางสาว	ชนิษฐา	ลาสาย	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)
384	นาย	พิทวัส	ราชิ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(คอป.บ.)
385	นางสาว	นิภาภรณ์	แก้วสาคร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(วศ.บ.)
386	นางสาว	ปรีดา	จิตอาคะ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม(วศ.บ.)